



# จดหมายข่าว

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลชำหล่อ อำเภอกาชาชะเมา จังหวัดระยอง

โครงสร้างพื้นฐานครบ ประชาสุขสงบ การศึกษาพลาณามัยดี  
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แปรรูปผลผลิตการเกษตร  
ส่งเสริมคุณธรรมควบคู่การพัฒนา



วัดชำหล่อสามัคคีธรรม



สำนักสงฆ์ถ้ำเนรมิต



วัดศรีประชารธรรม



ธรรมราชานุสรณ์สถาน



กลุ่มหัตถกรรมประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว



อ่างเก็บน้ำประแสร์

# ประมวลภาพกิจกรรม

## โครงการส่งเสริมสวัสดิการสร้างความอบอุ่นจากแม่สู่ลูก



กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำชุดของขวัญ ไข่ และอาหารเสริม มอบแก่ เด็กแรกเกิด - ๑ ปี และมารดาเด็ก ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ ช่วงของเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับแม่และเด็กให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหลังจากคลอดบุตรและเด็กแรกเกิดได้เจริญวัยอย่างสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก และเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยงานของสังคมที่เล็กที่สุดให้มีความมั่นคงแข็งแรงป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

# ประมวลภาพกิจกรรม

## ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี



เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าวุ้ง ถนนท่าวุ้ง - মহานาม จังหวัดลพบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานรับฟังคำบรรยายสรุปการดำเนินงานกองทุนฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีนายสมชัย ทรงวศิน นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรให้เกิดแนวคิดทัศนคติใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

## ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ“ภูมิปัญญาท้องถิ่นปากน้ำประแสร์”



เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลชำมือ ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ รูปภาพจากการ  
แสดงนิทรรศการ และการออกร้าน ในโครงการ“ภูมิปัญญาท้องถิ่นปากน้ำประแสร์ พม. ร่วมสร้าง พลังรัก  
ประเทศไทย” ณ โรงเรียนวัดตะเคียนงาม

# ประมวลภาพกิจกรรม

## โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเดคูพาจ



ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลชำฉ้อ ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การพิมพ์ลายบนวัสดุ Decoupage” ให้กับประชาชนตำบลชำฉ้อ ณ เทศบาลตำบลชำฉ้อ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพ และประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

# ประมวลภาพกิจกรรม

## โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์



ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลชำฉ้อ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นำโดยนายสมชัย ทรวงวสิน นายกเทศมนตรีตำบลชำฉ้อ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลชำฉ้อ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านชำฉ้อ และ เรือหลวงเจ้าพระยา ร่วมปลูกสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี



“ งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญ อยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และส่วนรวมได้แท้จริง ”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน ๒๕๕๕

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕